



ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนต่างด้าว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ
เรียงตามลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นายศุภฤกษ์ ชมัน	
๒	๐๐๐๓	นางสาวชญานุช ปิยะสมบุญ	
๓	๐๐๕๔	นายสุทธิพนธ์ จันฝาก	
๔	๐๐๔๗	นางสาวพรนลิน แสงจันทร์	
๕	๐๐๐๙	นางสาวสุนิษา พรหมชาติ	
๖	๐๐๕๒	นางสาวนริสรา ลิ้มสกุล	
๗	๐๐๐๗	นางอังคณา เดชะตามี	
๘	๐๐๗๙	นางสาวอาภรณ์ ปิ่นวงศ์เพชร	
๙	๐๐๕๖	นางสาวอลิษา จันทรรัตน์	

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑๓	นางสาวนฤมล พรหมยา	
๒	๐๐๐๔	นางสาวมลฤดี คงแก้ว	
๓	๐๐๐๓	นางสาวนัฐพร เทพบุญชร	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ทั้ง ๒ ตำแหน่ง มารายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. และขอแจ้งให้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดได้ขึ้นบัญชีชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ที่เรียกตัวให้มาทำงาน หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าขอสละสิทธิ์

๓. ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่เรียกตัวให้มาปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีบุคคลค้ำประกัน เป็นข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป เป็นทหารหรือตำรวจ ต้องมียศตั้งแต่ร้อยเอกขึ้นไป เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานในภาคเอกชน มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครฯ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือกก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพรัชต์ ศิริพันธ์)

จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว